

# ประวัติความเป็นมา

## สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี



สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๕๔๕๗๔๔-๕ หมายเลขโทรสาร ๐๓๕-๕๕๕๒๖๓ เว็บไซต์ [www.ipesp.ac.th](http://www.ipesp.ac.th) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีพื้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ติดกับสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตครูพลศึกษาและสุขศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และเปิดทำการสอนนักเรียนรุ่นแรก เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยการดำริและสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยนั้น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดสุพรรณบุรีและหลวงพ่อดิเรก ปัญญาปะชาโต เจ้าอาวาส วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ให้ใช้พื้นที่อาคารโรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ เป็นสถานที่เรียนครั้งแรก ซึ่งผู้อำนวยการคนแรกคือ นายบุญเลิศ ศรีสว่าง

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกพลศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย

พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามโครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยพลศึกษา ๑๗ แห่ง มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยชุมชนสุพรรณเขตในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสุขศึกษา และเปิดศูนย์ให้การศึกษาวិทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เปิดสอน ๒ ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒ ปีหลัง

พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปิดโครงการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกการตลาด การบัญชี วารสาร และการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ แบ่งออกเป็น ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถจัดการศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาเอก

พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดโครงการระดับปริญญาโทตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๗